

# Chờ nhìn quê hương sáng chói.



Trịnh Công Sơn

Nơi đây tôi chờ Nơi kia anh chờ Trong căn nhà nhỏ Mẹ cũng ngồi chờ  
Anh linh ngồi chờ trên dãi hoang vu Người tù ngồi chờ bóng tối mặt mù Chờ đã bao năm chờ đã bao  
năm chờ đã bao năm Chờ mai này ta đây trong tiếng ho  
Chờ tiếng kèn đờ về đây những đàn  
reo Chờ cho lòng cảm thù đến lúc chìm sâu  
con Chờ tìm người không còn nuôi những hờn căm  
Chờ hòa bình đến chờ tiếng bom im Chờ bước  
Chờ đêm không căm Chờ sáng thênh thang Chờ lúa  
đã trên những con đường không chông mìn Chờ đường giao thông chấp nối  
thơm lên dưới những bàn tay dân mình Chờ lòng yêu thương đất nước  
chuyến xe qua bao miền Chờ tin miền sông chờ nữ cũng chờ  
quyết đã xây thành bình Chờ trông đón tin miền khắp phố làng  
mong Chờ trên vùng tràn Mẹ thấp lên bình minh Chờ khô nước  
ta Chờ nghe từ đất dậy tiếng ca tự do Chờ cây thay  
mắt Chờ đá reo ca Chờ áo cơm nuôi cho những trẻ con không  
lá Chờ kết bóng hoa Chờ thấy ta đã trong phố phường không xa  
nhà Chờ ngày Việt Nam thống nhất cho những tình thương vỡ bờ  
lạ Chờ nhìn quê hương sáng chói mắt Mẹ ngày nay chưa mờ.

# Sheet Chờ nhìn quê hương sáng chói, file .PDF

"\* Nơi đây tôi chờ, nơi kia anh chờ"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Chờ nhìn quê hương sáng chói của tác giả Trịnh Công Sơn đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Chờ nhìn quê hương sáng chói
- Tác giả: Trịnh Công Sơn
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/988-cho-nhin-que-huong-sang-choi>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](https://ivoicesoft.com)